



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

SISAKET SPECIAL EDUCATION

ยิ้มได้ ไหว้เป็น เล่นเหมาะสม

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

“พิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561”



วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพิธีประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 มีนายณพ พงษ์พลาดีสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้ จำนวน 235 ทุน ละ 5,000 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,175,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนผู้รับประทานทุนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นอย่างยิ่ง และจะใช้จ่ายทุนที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานคนพิการต่อไป..



“ต้อนรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการเปลี่ยนผ่านเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษสู่ระบบโรงเรียน



“โครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง บั้นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมดำเนินการจัดโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง บั้นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเรื่องอาชีพและทำความเข้าใจกฎหมายตามมาตรา 33,34,35 และสิทธิอื่นๆของคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี



“การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2560”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมภูมิสามัคคี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ



“กิจกรรมวันปีใหม่”

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญผู้เรียน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร